

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÒA AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 847/UBND-VP
V/v triển khai thi hành Luật Khám
bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Hòa An, ngày 02 tháng 6 năm 2023

Kính gửi:

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Kế hoạch số 1166/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (gửi kèm theo trên VNPT iOffice). Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, đoàn thể huyện

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực, đơn vị được phân công triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch số 1166/KH-UBND ngày 17/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông về Luật Khám bệnh, chữa bệnh bằng nhiều hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật và tham gia phổ biến luật cho nhân dân.

2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến các nội dung về Luật khám bệnh, chữa bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng đến toàn thể nhân dân trên địa bàn để người dân biết và thực hiện. Đăng tải nội dung Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) số 15/2023/QH15 trang Thông tin điện tử của huyện.

3. Trung tâm Y tế huyện

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân, người hành nghề về các quy định về quyền và nghĩa vụ của người hành nghề, các nội dung mới của Luật; tổ chức tập huấn triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cán bộ Trạm Y tế xã, thị trấn trên địa bàn.

4. UBND các xã, thị trấn

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Khám bệnh, chữa bệnh qua loa phát thanh của xã để đảm bảo người hành nghề, các tổ chức, cá nhân tham gia hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hiểu đúng, làm đúng

theo các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trên địa bàn để nắm bắt, hiểu biết và thực hiện.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT, VP (Ch).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đàm Thế Trang

phổ biến các nội dung của Luật Khám bệnh, chữa bệnh để bảo đảm người hành nghề, các tổ chức, cá nhân tham gia hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hiểu đúng, làm đúng theo các quy định pháp luật về Khám bệnh, chữa bệnh.

Ngày 18/5/2023 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội nghị phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến và kết nối trực tuyến với hơn 1.000 điểm cầu trên cả nước. GS.TS. Trần Văn Thuán, Phó Chủ tịch phụ trách, điều hành Hội đồng Y khoa Quốc gia, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Quốc hội; các Bộ/ban/ngành; các Vụ, Cục, đơn vị thuộc/ trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế tỉnh, thành phố, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân các tỉnh khu vực phía Bắc ...

GS.TS. Trần Văn Thuán, Phó Chủ tịch phụ trách, điều hành Hội đồng Y khoa Quốc gia, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS. Trần Văn Thuán, Thứ trưởng Bộ Y tế nêu rõ: Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 09/01/2023 thay thế cho Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2024 với nhiều điểm mới thể hiện sự tiến bộ trong việc tiếp cận, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh trên quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm, công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển.

Thứ trưởng cho biết, Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi lần này tháo gỡ một số vướng mắc, giải quyết những bất cập, điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với bối cảnh thực tế, thể hiện rõ chính sách ưu tiên trong khám bệnh, chữa bệnh.

“Một trong những điểm mới quan trọng về quản lý người hành nghề đó là Luật đã quy định việc tổ chức thi đánh giá năng lực người hành nghề trước khi cấp giấy phép hành nghề do Hội đồng Y khoa Quốc gia thực hiện. Đây là một nội dung quan trọng, thể chế hoá Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và là bước đột phá trong hội nhập quốc tế, thúc đẩy nâng cao chất lượng đào tạo của các trường thuộc khối ngành sức khỏe và nâng cao chất lượng người hành nghề, đáp ứng mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm..” - Thứ trưởng nói

Luật bổ sung một số đối tượng bao gồm cấp cứu viên ngoại viện, dinh dưỡng lâm sàng, tâm lý lâm sàng vào đối tượng phải cấp giấy phép hành nghề. Luật cũng quy định thời hạn giấy phép hành nghề là 05 năm, sau đó phải tiếp tục gia hạn giấy phép sau khi đã có đủ điều kiện về cập nhật kiến thức y khoa liên tục.

Về quản lý cơ sở khám bệnh chữa bệnh, Luật bổ sung loại hình “Cơ sở cấp cứu ngoại viện”. Bên cạnh đó, Luật quy định phân cấp quản lý, cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh, trong đó Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trực thuộc, bao gồm cả bệnh viện tư nhân trên địa bàn quản lý bắt đầu từ năm 2027.

Một số nội dung liên quan đến xây dựng tiêu chuẩn và đánh giá chất lượng cơ sở khám bệnh chữa bệnh cũng được điều chỉnh. Đánh giá theo bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ bản mang tính bắt buộc và khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn chất lượng nâng cao trong nước hoặc nước ngoài được Bộ Y tế thừa nhận. Đánh giá chất lượng đối với từng chuyên khoa hoặc dịch vụ kỹ thuật .

Thứ trưởng Trần Văn Thuán cho biết, các quy định về chuyên môn kỹ thuật cũng có nhiều điểm mới như:

Một là: Luật đã bổ sung quy định về hoạt động cấp cứu ngoại viện, các nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hệ thống cấp cứu ngoại viện, trong đó ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí cho đầu tư thiết lập hệ thống cơ sở cấp cứu ngoại viện của Nhà nước, hệ thống tiếp nhận thông tin và điều phối cấp cứu ban đầu; chi phí vận chuyển cấp cứu trong trường hợp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, chi phí quản lý, vận hành cơ sở cấp cứu ngoại viện của nhà nước.

Hai là: Một số nội dung điều chỉnh giao nhiệm vụ cho ủy ban nhân dân cấp xã và cơ sở trợ giúp xã hội đối với tiếp nhận và xử lý đối với người bệnh này.

Ba là: Luật đã bổ sung quy định liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh lưu động (bao gồm khám bệnh, chữa bệnh tại nhà), khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa; khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình. Chính sách ưu đãi đối với khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận.

Bốn là: Bổ sung quy định liên quan đến thử nghiệm lâm sàng trong khám bệnh, chữa bệnh. Điều chỉnh một số nội dung liên quan đến sai sót chuyên môn và thành lập hội đồng chuyên môn giải quyết tranh chấp trong khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh.

Về các điều kiện bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh, Luật đã:

Thứ nhất: Điều chỉnh phân cấp chuyên môn kỹ thuật từ 4 cấp hành chính (Trung ương, tỉnh, huyện, xã) thành 3 cấp chuyên môn: ban đầu, cơ bản và chuyên sâu.

Thứ hai: Quy định việc hỗ trợ cho đào tạo các chuyên ngành cần thu hút gồm tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu.

Thứ ba: Điều chỉnh chính sách ngân sách nhà nước chi cho công tác khám bệnh, chữa bệnh, trong đó, chi hỗ trợ các khoản chi chưa được tính trong giá khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước.

Thứ tư: Luật quy định một số nội dung về cơ chế tự chủ của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, quy định cụ thể về giá khám bệnh, chữa bệnh, trong đó cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước được quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Luật cũng đã cụ thể hóa một số nội dung về xã hội hóa trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, các hình thức thu hút nguồn lực xã hội trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Quản lý, kiểm soát chi phí khám bệnh, chữa bệnh; Quy định cụ thể trách nhiệm thiết lập và vận hành hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Bổ sung một số nội dung về bảo đảm an ninh trật tự cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề...

Thứ trưởng Trần Văn Thuán cho biết thêm, theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan đang xây dựng các văn bản và các đề án đề hướng dẫn chi tiết một số nội dung thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh, trong đó Bộ Y tế chịu trách nhiệm đầu mối chính xây dựng Nghị định, Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Bộ Quốc phòng cũng đã được giao xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số nội dung hướng dẫn thi hành Luật.

Để Luật Khám bệnh, chữa bệnh được thực thi theo đúng lộ trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuán đề nghị các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế khẩn trương xây dựng

nội dung Nghị định, Thông tư, quyết định, các đề án đã được phân công bảo đảm đúng tiến độ để có thể thực thi Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngay khi Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.

Các Bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức, các đơn vị, địa phương có liên quan tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình soạn thảo các văn bản hướng dẫn và các đề án có liên quan, bảo đảm các quy định hướng dẫn chi tiết có tính khả thi, phù hợp, có chất lượng và đúng các quy định của Luật.

Các Sở Y tế tỉnh, thành phố, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân xây dựng kế hoạch và tiếp tục phổ biến các nội dung của Luật Khám bệnh, chữa bệnh để bảo đảm người hành nghề, các tổ chức, cá nhân tham gia hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hiểu đúng, làm đúng theo các quy định pháp luật về Khám bệnh, chữa bệnh.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu cũng được nghe một số nội dung như: Giới thiệu Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; Giới thiệu quy định về đánh giá năng lực hành nghề và cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; Giới thiệu quy định về tài chính y tế trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15.../.

Nhằm triển khai, tuyên truyền, phổ biến kịp thời Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh để nắm bắt, hiểu biết và thực hiện. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 1. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Truyền thanh các huyện, thành phố: Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và văn bản quy định chi tiết thi hành đến toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh để nắm bắt, hiểu biết và thực hiện. 2. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông: Đăng tải nội dung Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) số 15/2023/QH15 lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đạt

Thực hiện Quyết định số 1701/QĐ-BYT ngày 05/4/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15. Theo đó Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 (sau đây viết tắt là Luật) được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 09/01/2023, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. Để kịp thời triển khai thực hiện Luật ngay khi Luật có hiệu lực thi hành, bảo đảm thi hành có hiệu lực và hiệu quả; Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến Luật tới tất cả cán bộ, người lao động, thân nhân của người bệnh và các đối tượng khác

thuộc phạm vi quản lý tại đơn vị. Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - UBND tỉnh (báo cáo); - Giám đốc Sở (báo cáo); - UBND các huyện/TX/TP (phối hợp); - Công TTĐT Sở Y tế; - Lưu: VT, NVY. KT. GIÁM Đ